

Đời Sống Đấng Christ

Chúa Giê-xu Nói Về Sự Chết Của Ngài Giảng 12:27-50

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Khi ta đã được treo lên khỏi đất.” Giảng 12:32

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Còn Ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.” Giảng 12:32-33

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Em có biết khi nào trường em vào học trở lại vào mùa thu hay không? Em có biết lớp học Kinh Thánh sắp tới là khi nào không? Còn về ngày sinh nhật của em thì sao? Nhưng em có biết Lễ Giáng Sinh năm 2010 sẽ rơi vào ngày nào trong tuần không? Hoặc về chiếc răng sữa cuối cùng của em, em có biết khi nào nó sẽ rụng hay không? Em có bao giờ nghĩ liệu Chúa Giê-xu có biết điều gì sẽ xảy đến với Ngài khi Ngài xuống thế gian này không? Em có nghĩ là Ngài biết Ngài sẽ bị đóng đinh hay không? Em có nghĩ Ngài biết khi nào Ngài chết không? Chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời trong phần bài học từ Kinh Thánh.

Nếu em nhớ bài học tuần rồi, Chúa Giê-xu nói về hạt lúa mì và thể nào nó phải chết trong đất trước khi nó mọc lên và sản sinh ra nhiều hạt lúa mì khác. Em có nhớ rằng Chúa Giê-xu đã cố gắng giải thích điều gì không? Ngài đang cố giải thích về sự chết của Ngài. Ngài đang cố gắng chuẩn bị cho những người xung quanh Ngài. Trong bài học của chúng ta hôm nay, Giảng 12:27-50, Chúa Giê-xu đang tiếp tục buổi nói chuyện này, bài học và sự chuẩn bị này, về sự chết của Ngài. Chúa Giê-xu đã nói rằng đã đến "thời điểm."* Thời điểm cho điều gì? Chúng ta đã đọc qua rất nhiều lần trong sách Giảng, Chúa Giê-xu bảo rằng vẫn chưa đến thời điểm,** vì vậy bây giờ là thời điểm để Chúa Giê-xu làm gì? Đây là thời điểm để Chúa Giê-xu phó mạng sống Ngài cho em và cho tôi và cho tất cả mọi người. Nhưng mà làm thế nào Chúa Giê-xu biết trước lúc Ngài phải chết? Có điều gì mà tất cả chúng ta đều biết khi chúng ta được sinh ra không? Không, tôi không biết khi nào tôi sẽ chết, và em cũng vậy phải không?

Chúa Giê-xu chia sẻ với những người đang lắng nghe Ngài rằng Ngài đang buồn. Ngài hỏi một câu hỏi và rồi tự Ngài trả lời. Chúa Giê-xu hỏi: "Ta có nên xin Đức Chúa Trời giữ cho ta khỏi "giờ" này, thời điểm phải chết này hay không?"

* Giảng 12:33

**Giảng 2:4;
7:6,8,30;8:20;
12:23

Mục Đích
Bài Học

Biết được rằng Chúa Giê-xu biết trước về sự chết của Ngài.
Biết được mục đích sự chết của Chúa Giê-xu.

Không! Thời điểm của sự chết Ta chính là lý do Ta đến đây." Nghe có vẻ như Chúa Giê-xu biết rằng Ngài đến để chết. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giê-xu biết chính xác Ngài sẽ chết cách nào nữa. Ngài biết rằng Ngài sẽ bị treo lên khỏi đất trên một cây thập tự bằng gỗ. Làm thế nào Chúa Giê-xu lại biết hết những điều này? Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta bắt đầu đọc sách Giăng không? Giăng 1:1 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã hiện hữu từ lúc ban đầu và Ngài ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu. Nhưng Giăng 1:1 cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Em nghĩ xem, có điều gì mà Đức Chúa Trời không biết hay không? Dĩ nhiên là không! Vậy thì nếu Đức Chúa Trời biết mọi điều thì Chúa Giê-xu sẽ biết hết mọi điều. Chúa Giê-xu biết từ lúc ban đầu khi nào Ngài sẽ chết và điều đó sẽ xảy đến thế nào. Chúa Giê-xu còn biết tại sao Ngài phải chết nữa. Chúa Giê-xu cũng biết rằng sự chết của Ngài sẽ ban cho mọi người cơ hội được tinh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. "Mọi người" không có nghĩa là những ai tin nhưng đó là mỗi nhóm người tin; có người là người Do Thái, có người không phải, có người giàu, có người nghèo, và có cả những người đến từ mọi quốc gia trên đất. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài đã đến để chết thế cho em và cho chính tôi bởi tội lỗi trong đời sống chúng ta mà chúng ta không thể tự tẩy sạch được.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có nhiều người không muốn đặt niềm tin nơi Ngài. Họ muốn cố gắng và tìm hiểu Đức Chúa Trời bằng cách riêng của họ. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng những người khác, ngay cả các cấp lãnh đạo, đã tin nơi Ngài. Em đang ở vị trí nào? Em tin Ngài hay em không tin? Nếu em chưa tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài đáng để tin cậy – hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì. Và nếu em thật tin Ngài, những người xung quanh em có biết là em đang tin vào điều gì không? Bài học của chúng ta tiếp tục với những điều về những người lãnh đạo đã tin nơi Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép rằng họ tin Ngài nhưng không xưng nhận Ngài, hay họ cho người khác biết họ đã tin. Họ ưa thích sự chấp nhận của con người hơn là sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Những nhà lãnh đạo này quan tâm điều người ta nói hơn là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn em thì sao? Nếu em tin, em có sẵn sàng cho mọi người biết hay không? Em sẽ chia sẻ điều này với ai trước hết?

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Vẽ một bức hình Thập tự giá. Viết câu gốc bên dưới thập tự, phía mép tờ giấy. Hãy nói về việc Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sẽ bị "treo lên" thập tự như thế nào. Tiếp tục nói về "mọi người," hay mọi hạng người, có cơ hội để tin như thế nào. Trong bức tranh câu gốc, cho học viên minh họa "mọi hạng người" xung quanh cây thập tự.

Câu Nguyện

Câu nguyện cảm ơn Chúa vì Ngài biết chính xác nhu cầu của chúng ta và Ngài chăm sóc chúng ta bằng cách ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 30
Chúa Giê-xu Rửa Chân Cho Môn Đồ
Giăng 13:1-30

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Giê-xu Biết Tất Cả

Hát: "Danh Chúa Được Tôn Cao"

Dạy: Có em nào nhớ chúng ta kỷ niệm điều gì trong ngày Lễ Phục Sinh không? Không phải là chú thỏ Phục Sinh đâu! Cũng không phải là một giỏ đầy kẹo! Chúng ta kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu vì chúng ta và Ngài sống lại sau ba ngày, đó là Chúa Nhật Phục Sinh! Các em có nhớ chúng ta nói về bữa ăn tối đặc biệt mà Chúa Giê-xu đã dùng với Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ hay không? Đó là buổi tối mà Ma-ri tắm dầu thơm lên chân Chúa Giê-xu. Ngay hôm sau Chúa Giê-xu rời nhà họ và từ làng của họ, là làng Bê-tha-ny, để đi đến thành phố lớn tên là Giê-ru-sa-lem. Ngài đi đến đó để dự một bữa ăn tối đặc biệt.

Hôm nay chúng ta sẽ học một số điều đáng ngạc nhiên từ bài học của chúng ta trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu không đi đến thành Giê-ru-sa-lem chỉ vì bữa ăn tối đó. Chúa Giê-xu biết điều gì đó. Chúa Giê-xu biết rằng tuần lễ đặc biệt trong thành này sẽ là tuần lễ cuối cùng của Ngài. Chúa Giê-xu biết rằng đã đến lúc Ngài phải chết. Chúa Giê-xu cũng biết trước khi điều đó diễn ra rằng Ngài sẽ chết trên thập tự giá.

Chúa Giê-xu biết hết mọi điều. Chúa Giê-xu đang gặp khó khăn, nhưng Ngài cũng biết rằng Ngài phải chết bởi vì Ngài không chỉ đến để dạy dỗ những bài học hay. Chúa Giê-xu không đơn giản chỉ đến để khiến kẻ đau được lành. Chúa Giê-xu đến để mở ra cho chúng ta một con đường để trở thành bạn hữu với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết rằng đây chính xác là điều nhu yếu của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài cho phép chúng con trở thành bạn hữu Ngài.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Làm một chiếc đồng hồ từ một cái đĩa giấy, những "bàn tay" bằng giấy thủ công và kim cúc. Hãy nói về Giăng 12:27.
- Với các em lớn tuổi hơn, hãy nói về sự sáng và sự tối (Giăng 12:35-36, 46). Cho một ví dụ về một phòng tối được thắp đèn cây, đèn pin hay đèn soi giúp củng cố lại bài học.
- Phát giấy màu tượng trưng cho thập tự giá và sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Hãy nói về mục đích của Chúa Giê-xu đến thế gian là để chịu chết.